

**THÔNG BÁO**

**Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY  
tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy,  
Thường trực HĐND và Thường trực UBND huyện**

-----

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức giao ban thường kỳ. Sau khi nghe Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan, đơn vị báo cáo, xin ý kiến một số nội dung và ý kiến thảo luận của các đồng chí dự hội nghị; Thường trực Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

**1. Về công tác Đảng, đoàn thể:**

Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị trực tuyến (điểm cầu huyện và các xã, thị trấn) quán triệt, triển khai Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương theo tinh thần Công văn số 1351-CV/TU ngày 14/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Tiếp tục hoàn thiện Tập san “Tân Yên 65 năm xây dựng và khát vọng phát triển” và sưu tầm tư liệu xây dựng Cuốn sách “Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Yên”.

Hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Lan Giới, Liên Chung. Tiếp tục xây dựng báo kết quả giám sát đối với đảng ủy, các đồng chí bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn. Triển khai kiểm tra đối với đồng chí Huyện ủy viên - Trưởng phòng, các đồng chí đảng viên - Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của đồng chí Bí thư Huyện ủy với cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác, giảng dạy tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện theo Kế hoạch năm 2022.

Chỉ đạo Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện đón tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh theo tinh thần Thông báo số 1251-TB/MTTQ-BTT ngày 15/9/2022 của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Đảng ủy xã Ngọc Lý chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Lý chuẩn bị nội dung, các điều kiện tổ chức đón tiếp và làm việc với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025” theo tinh thần Văn bản số 509/HPN-TG-CSLP ngày 16/9/2022 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Tham gia Hội thi “Chi hội trưởng phụ nữ giỏi” tỉnh Bắc Giang. Tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của cán bộ, hội viên hội phụ nữ tỉnh tại Ngày hội Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định”.

## **2. Về điều hành của HĐND huyện:**

Tiếp tục thực giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022 theo chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện; giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022 theo chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022.

Chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị các nội dung và điều kiện tổ chức kỳ họp HĐND huyện chuyên đề. Chỉ đạo các Ban của HĐND huyện tổ chức thẩm tra tài liệu trình tại kỳ họp.

## **3. Về điều hành của UBND huyện:**

Tiếp tục quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn; tập trung cao cho dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường nội QL37 - QL17 - Võ Nhai (Thái Nguyên) và đường tỉnh 294; rà soát toàn bộ các trường hợp vướng mắc, tiến hành gặp gỡ từng hộ gia đình để giải thích về chuyên môn đối với từng trường hợp cụ thể, có văn bản thông báo để làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo (xong trước ngày 27/9/2022). Tổ chức đối thoại (lần cuối) của Chủ tịch UBND huyện với các hộ và có văn bản báo cáo, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh một số cơ chế, chính sách cụ thể liên quan đến mặt bằng và nguồn vốn đầu tư (xong trước ngày 30/9/2022).

Đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện một số dự án do huyện làm chủ đầu tư như: Tuyến đường Công Mộc - Công Mắm, đường nội thị trấn Cao Thượng...;

đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Đồng Đình; tập trung hoàn thiện quy trình, thủ tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà duyệt các yêu cầu cần thiết đối với các dự án do các doanh nghiệp đề nghị lựa chọn nhà đầu tư. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công xây dựng Trường THCS thị trấn Cao Thượng.

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc lắp đặt lò đốt rác công nghệ cao tại các đơn vị Ngọc Thiện, Quế Nham, thị trấn Cao Thượng theo kế hoạch đề ra.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để khởi công thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa và đầu tư xây dựng một số hạng mục, công trình phụ trợ của Nhà Hành chính công huyện (Nhà để xe, Nhà ăn...).

#### **4. Một số nội dung khác**

Nhất trí chủ trương cho UBND huyện xây dựng Tờ trình đề nghị bổ sung một số nội dung trình kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện trong tháng 9/2022.

Nhất trí chủ trương thực hiện cải tạo, sửa chữa tầng 1 Nhà Truyền thống huyện để bố trí chỗ làm việc cho Bộ phận một cửa của huyện. Giao UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện thu dọn các đồ dùng, vật dụng của Thư viện và thực hiện các bước, quy trình bàn giao mặt bằng tầng 1 Nhà Truyền thống huyện xong trong ngày 22/9/2022. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai các bước thực hiện cải tạo, sửa chữa tầng 1 Nhà Truyền thống huyện để bố trí nơi làm việc cho Bộ phận một cửa của huyện (khởi công trong tháng 10/2022, xong trong tháng 11/2022).

Nhất trí chủ trương về việc đổi tên gọi các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Tân Trung theo đề xuất của UBND xã Tân Trung. Giao UBND huyện chỉ đạo UBND xã Tân Trung thực hiện các bước, quy trình bảo đảm theo quy định.

Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích rõ về chuyên môn để người dân hiểu và đồng tình, tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch, sẵn sàng phương án bảo vệ thi công để triển khai thực hiện dự án bảo đảm tiến độ.

Giao UBND huyện có văn bản phê bình Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và đồng chí Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện do không tập trung trong thực hiện nhiệm vụ; công tác tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện để thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách còn hạn chế; nhất là trong việc thẩm định quy hoạch vùng huyện và phối hợp rà soát kế hoạch sử dụng đất của huyện.

Giao đồng chí Trưởng Công an huyện phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ thi công đối với các dự án, công trình trên

địa bàn; trước mắt tập trung vào dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 294 (xong trước ngày 30/9/2022).

Giao UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất phương án ngầm hóa đường điện, đường dây viễn thông tại khu vực ngã tư Ngô Xá, thị trấn Cao Thượng; báo cáo Thường trực Huyện ủy để cho chủ trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện,
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phong Thái**